

**TẬP TRUNG HUY ĐỘNG NHÂN LỰC...**

(Tiếp theo trang 1)

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh tại cuộc họp trực tuyến của UBND tỉnh với các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ sáng ngày 12/10. Dự họp tại điểm cầu UBND tỉnh có lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to; tổng lượng mưa trung bình toàn tỉnh từ ngày 9/10 đến 14 giờ ngày 11/10 là 169,3mm. Bão số 7 đã khiến hơn 5.900ha lúa mùa bị nghiêng, đổ; hơn 3.400ha bị ảnh hưởng nhẹ. Tính đến ngày 11/10, toàn tỉnh đã thu hoạch được 41.220ha/76.668ha lúa mùa. Cây màu hè thu cơ bản đã thu hoạch xong với tổng diện tích 9.134ha, diện tích cây vụ đông đã trồng 12.675ha, đạt

35,2% kế hoạch đề ra.

Do ảnh hưởng của bão số 8 kết hợp với không khí lạnh, từ chiều ngày 13/10 vùng biển ngoài khơi các huyện Tiên Hải, Thái Thụy có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; trên đất liền có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Dự báo, từ chiều và tối ngày 13/10 đến ngày 15/10 trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 - 150mm.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh nhấn mạnh: Tuy bão số 7 đã suy yếu trước khi vào đất liền và không trực tiếp đổ bộ vào tỉnh ta nhưng ảnh hưởng của bão đúng thời điểm nhiều diện tích lúa mùa trên địa bàn tỉnh chưa đến kỳ thu hoạch nên gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp. Bão số 8 được dự báo là cơn bão mạnh, tốc độ di chuyển

nhạy, diễn biến phức tạp, dự báo có khả năng cao đổ bộ vào Bắc Bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh ta đúng vào thời điểm triều cường cao nhất tháng kết hợp với gió mùa đông bắc có thể gây mưa và gió lớn.

Để giảm thiểu thiệt hại do bão số 8 gây ra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục hiện các biện pháp khắc phục hiện quả bão số 7 cũng như chủ động ứng phó với bão số 8; huy động nhân lực, phương tiện để thu hoạch tối đa diện tích lúa mùa đã đến kỳ thu hoạch với phương châm "Xanh nhà hơn già đồng"; chỉ đạo dụng, buộc điện tích lúa bị ngập nước không để lúa bị ngập nước mọc mầm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng; sau mưa khẩn trương khắc phục diện tích cây vụ đông bị ảnh hưởng của mưa bão và tiếp tục gieo trồng bù lại diện tích đã bị chết. Khẩn trương thực hiện tốt việc tiêu úng, ngành Nông nghiệp chỉ đạo hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái

Bình và các huyện, thành phố đóng các cống tưới, mở các cống tiêu, triệt để tiêu nước trong hệ thống, tiêu kiệt nước mặt ruộng để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra; tận dụng tiêu tự chảy, đồng thời kiểm tra lại toàn bộ các trạm bơm tiêu, kịp thời tu bổ các hư hỏng để chủ động triển khai tiêu úng, sẵn sàng kích hoạt tất cả các trạm bơm tiêu để kết hợp phòng ứng tối đa cho sản xuất nông nghiệp. Công ty Điện lực Thái Bình cung cấp điện 24/24 giờ và tu sửa kịp thời các sự cố về điện, phục vụ bơm tiêu úng. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc cấm biển thủ Công điện số 14 ngày 8/10 của Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các huyện Tiên Hải, Thái Thụy nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền, không để va chạm, vỡ, chìm tàu khi bão đổ bộ; tuyệt đối không cho người dân canh coi tại các chòi ngao, đầm quai trở lại chòi, đầm trong thời điểm này; có phương án di chuyển người dân ở các nhà yếu, nhà tập thể, bệnh xá, trường học không bão

đảm an toàn đến nơi an toàn. Khẩn trương kiểm tra, rà soát, lên phương án chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh xá, bến cảng, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, lồng, bè, trang trại... trên bãi sông, ven sông, trên sông, ven biển để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt ở hai huyện ven biển; cắt tỉa cây lớn để bảo đảm an toàn trong trường hợp bão đổ bộ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh yêu cầu các thành viên ban chỉ huy PCTT - TKCN các cấp, các ngành thường xuyên túc trực, hạn chế các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung chỉ đạo công tác thu hoạch lúa mùa, tiêu úng và chủ động ứng phó với bão số 8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh sản xuất cây vụ đông, tham mưu, đề xuất với tỉnh phương án hỗ trợ cây giống để giúp người dân phục hồi sản xuất, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có phương án hỗ trợ phát triển cây vụ đông ưa lạnh trong thời gian tới.

**NGUYỄN THỜI**

**Khai mạc lớp bồi dưỡng trực tuyến đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Sáng ngày 12/10, Bộ Nội vụ phối hợp với thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trong cả nước khai mạc lớp bồi dưỡng trực tuyến đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự tại điểm cầu Bộ Nội vụ có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh tổ thành phố, Thái Thụy, Đông Hưng, Tiên Hải.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị ban tổ chức lớp học tạo điều kiện thuận lợi để các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng. Các giảng viên chuẩn bị tốt nội dung bài giảng và các vấn đề liên quan, kết hợp phương pháp giới thiệu chuyên đề cho phù hợp đối tượng và hình thức bồi dưỡng trực tuyến để lớp bồi dưỡng đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất. Các đại biểu chủ động nắm bắt thông tin, tiếp thu kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ, nghiên cứu nội dung, tập trung trao đổi, thảo luận, đặt câu hỏi có chất lượng với giảng viên. Ban tổ chức và các đại biểu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu được truyền đạt 6 chuyên đề, gồm: Tâm nhìn, định hướng phát triển đất nước; chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng của đại biểu HĐND cấp tỉnh trong tham gia, xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án; kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí của đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày (12 - 14/10). Thông qua đây nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

**THU HIỀN**

**CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác thu hoạch lúa mùa tại thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương).



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác thu hoạch lúa mùa tại xã Tam Quang (Vũ Thư).

Đối với Thái Thụy, năm 2021, tổng diện tích gieo cấy lúa mùa đạt 12.850ha. Huyện đã huy động hơn 200 máy gặt để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa. Tính đến ngày 12/10, toàn huyện đã thu hoạch được hơn 7.000/12.850ha, năng suất ước đạt gần 60 tạ/ha.

Kiểm tra trực tiếp tại cánh đồng thị trấn Kiến Xương, xã Quốc Tuấn (Kiến Xương) và xã Thụy Duyên (Thái Thụy), đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh thăm hỏi, động viên bà con nông dân và các lực lượng tham gia hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa mùa. Đồng chí đề nghị hai huyện Kiến Xương, Thái Thụy thực hiện nghiêm chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến của UBND tỉnh với các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ tổ chức sáng ngày

12/10. Đồng thời, nhấn mạnh hai huyện cần tranh thủ "thời điểm vàng" của thời tiết xen giữa bão số 7 và bão số 8, huy động nhân lực, phương tiện thu hoạch tối đa diện tích lúa mùa đã đến kỳ thu hoạch với phương châm "Xanh nhà hơn già đồng"; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên về các xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tiếp tục khẩn trương thu hoạch lúa trước khi bão số 8 đổ bộ; chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phương án điều tiết máy gặt trên địa bàn các xã, thị trấn trước bão đảm đạt hiệu quả cao nhất; chủ động sẵn sàng các phương án ứng phó với bão số 8 theo các công điện, chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh.

Chiều ngày 12/10, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch

UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác thu hoạch lúa mùa tại các huyện Vũ Thư, Quỳnh Phụ.

Để khắc phục ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với bão số 7, đồng thời chủ động ứng phó với bão số 8, hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, các huyện Vũ Thư, Quỳnh Phụ chỉ đạo các xã, thị trấn huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương thu hoạch lúa mùa đã đến kỳ thu hoạch. Lực lượng công an, đoàn thể được huy động hỗ trợ người dân thu hoạch, buộc dựng điện tích lúa bị đổ. Đến hết ngày 12/10, huyện Vũ Thư đã thu hoạch được gần 7.000ha, còn khoảng 700ha chưa thu hoạch, trong đó có 200ha lúa đã chín, phần đầu thu hoạch xong trong ngày 13/10 và 500ha (chủ yếu là giống lúa

nếp) còn xanh; huyện Quỳnh Phụ đã thu hoạch được khoảng 9.000ha, phần đầu hoàn thành thu hoạch 1.500ha lúa đã chín trong ngày 13/10.

Kiểm tra tại cánh đồng các xã Minh Khai, Tam Quang (Vũ Thư), Quỳnh Hưng, Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh nhấn mạnh: Bão số 8 được dự báo là cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp, có khả năng đổ bộ vào Bắc Bộ, kết hợp với gió mùa đông bắc có thể gây mưa và gió lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh ta đúng vào thời điểm triều cường cao nhất, gây khó khăn cho công tác tiêu thoát nước, đặc biệt là tiêu tự chảy. Chính vì vậy, để chủ động ứng phó với bão số 8, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh đề

ngợi các huyện Vũ Thư, Quỳnh Phụ huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa đã chín; chỉ đạo nông dân buộc dựng điện tích lúa bị đổ. Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh đoàn chủ động bố trí lực lượng, đoàn viên, thanh niên xuống địa bàn hỗ trợ các địa phương thu hoạch lúa mùa, đặc biệt là các hộ già cả, neo đơn có diện tích lúa đổ không thể thu hoạch bằng máy nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra. Ngành Nông nghiệp và các địa phương thực hiện tốt công tác tiêu nước, hướng dẫn nông dân khắc phục diện tích cây vụ đông bị ảnh hưởng của mưa bão; rà soát, điều chỉnh kế hoạch sản xuất vụ đông cho phù hợp với diễn biến thời tiết; chuẩn bị đủ nguồn hạt giống để đáp ứng yêu cầu sản xuất và dự phòng trong trường hợp phải gieo trồng lại.

Chủ động ứng phó với bão số 8, huyện Thái Thụy yêu cầu thực hiện nghiêm việc nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; kiểm soát tốt không để người lao động quay trở lại chòi canh coi ngao, đầm nuôi trồng thủy sản; di dời các hộ dân sinh sống trong nhà yếu, khu vực nguy hiểm, hoàn thành trước 18 giờ ngày 13/10.

Để giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra, các cấp, ngành, địa phương trong huyện đang tích cực đôn đốc người dân tập trung huy động phương tiện, máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa đã chín. Đồng thời, huy động các lực lượng công an, quân đội, các tổ chức đoàn thể hỗ trợ những gia đình chính sách, hộ neo đơn, khó khăn thu hoạch lúa mùa. Toàn huyện đã huy động hơn 200 máy gặt đập liên hợp để thu hoạch lúa mùa của người dân. Tính đến hết ngày 12/10, toàn huyện đã thu hoạch được hơn 7.000ha/12.850ha lúa mùa, năng suất ước đạt gần 60 tạ/ha.

Đến sáng ngày 12/10, huyện Vũ Thư hiện còn gần 1.000ha lúa mùa chưa thu hoạch và gần 2.000ha rau màu, cây vụ đông mới gieo trồng. Trong

**CÁC ĐỊA PHƯƠNG Tập trung thu hoạch lúa mùa và chủ động ứng phó với bão số 8**



Các địa phương huy động tối đa máy gặt để thu hoạch lúa mùa.

ngày 12/10, toàn huyện huy động trên 200 máy gặt, kết hợp với gặt thủ công, tiến hành thu hoạch được gần 300ha lúa. Các

địa phương phát động nông dân tranh thủ thời tiết chưa mưa, tiếp tục tiến hành thu hoạch lúa vào đêm ngày 12 và ngày 13/10,

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) huyện Quỳnh Phụ yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo quyết liệt việc thu hoạch lúa mùa, khẩn trương khắc phục diện tích



Đoàn viên, thanh niên giúp nông dân huyện Thái Thụy gặt lúa bị đổ do bão số 7.

lúa mùa bị đổ, cây vụ đông bị ảnh hưởng bão số 7, chủ động nguồn giống để gieo trồng bù vào diện tích cây trồng bị chết. Khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, trạm y tế... Rà soát, chuẩn bị phương án di dời đối với các hộ dân sinh sống trong khu vực nhà yếu,

nguy hiểm vào nơi an toàn. Các hộ nuôi cá lồng trên sông, ven sông kiểm tra, rà soát việc chằng chống lồng, bè, trang trại nuôi trồng; sẵn sàng phương án di dời người, tài sản khi có lệnh; tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống đê điều, đê bồi, bờ bao, cống qua đê bồi nên phát hiện thấy công trình không bảo đảm an toàn phải chủ động huy động

lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý, củng cố ngay, báo cáo kịp thời. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đóng các cống tưới, mở các cống tiêu, triệt để tiêu nước trong hệ thống, tranh thủ tối đa tiêu ngang qua các cống dưới đê.

Để khắc phục hậu quả do bão số 7 gây ra và chủ động ứng phó với bão số 8, Tỉnh đoàn đã huy động hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên tham gia giúp nông dân gặt lúa.

Cụ thể, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện, thành phố phối hợp với đoàn Trưởng Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, Trường Đại học Thái Bình trong hai ngày 12 - 13/10 ra quân giúp nông dân các huyện, thành phố tập trung thu hoạch nhanh diện tích lúa đến kỳ thu hoạch bị đổ do bão số 7 gây ra. Tổ chức đoàn cơ sở vận động đoàn viên, thanh niên giúp người dân gặt lúa, ưu tiên những hộ gia đình ít người, có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động thiết thực của đoàn thanh niên các cấp tỉnh nguyện vì cộng đồng, giúp đỡ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai.

**NHÓM PHÓNG VIÊN**